



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI..ORG](http://WWW.VOVI..ORG)

Số 338

ngày 23 tháng 12 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**THƠ NGỎ**

**Giải Giới**

*Giải giới phân minh đường phát triển  
Điện năng hỗ trợ cảm phân huyền  
Hành trình dẫn tiến xuyên một mối  
Bình tâm tu luyện cảm giao liền*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 20/10/01 đến 26/10/01**

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Hành sự trong trật tự có hữu ích gì không?
- 2) Chung vui hội ngộ có ích gì không?
- 3) Chiến tranh xảy ra từ đâu hình thành?
- 4) Thế gian làm sao có thái bình?
- 5) Thượng Đế là ai?
- 6) Trung tâm sinh lực là gì?
- 7) Từ quang ban chiếu bằng cách nào?

<p><b>1) Atlantic city, 20-10-2001 2: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Hành sự trong trật tự có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành sự trong trật tự rất hữu ích cho tâm linh hưởng thụ</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thực hành chất phát triển tâm linh  Dứt khoát chung hành trong trí tuệ  Thấu triệt bền lâu không chuyển đổi  Thân tâm ổn định giải mê phần hồn</i></p>	<p><b>2) Florida, 21-10-2001 3: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Chung vui hội ngộ có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chung vui hội ngộ rất mừng khi tương ngộ</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Nhìn nhau thông cảm ý chờ mong  Xây dựng thương yêu trí tuệ thông  Điển giới tận độ qui một mối  Bình tâm xây dựng tiến từ hồi</i></p>
<p><b>3) Florida, 22-10-2001 1: 55 AM</b>  <i>Hỏi: Chiến tranh xảy ra từ đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa chiến tranh xảy ra từ sự bất đồng đã hình thành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Chiến tranh bất ổn đã hình thành  Ác mộng ác diễn tự cạnh tranh  Qui hội tình người trong ác độc  Quân bình đánh mất tự giao tranh</i></p>	<p><b>4) Orlando, 23-10-2001 2: 15 AM</b>  <i>Hỏi: Thế gian làm sao có thái bình?</i></p> <p>Đáp: Thừa thái bình đã có sẵn trong tâm thức mọi người, chỉ có hành trật tự thì sẽ đạt</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Trật tự cấu thành một xác thân  Bình tâm tu sửa chẳng sai lầm  Qui nguyên giếng mối tâm thành đạt  Giải khổ giải mê tự khổ tâm</i></p>
<p><b>5) Orlando, 24-10-2001 9: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Thượng Đế là ai?</i></p> <p>Đáp: Thừa Thượng Đế là thanh tịnh nhất, cao cả và sáng suốt nhất</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Phân giải anh minh đó là Ngài  Bền lâu vững tiến chuyển hai vai  Đại bi rộng mở đường tu tiến  Minh triết nhiệm mầu chẳng có sai</i></p>	<p><b>6) Orlando, 25-10-2001 2: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Trung tâm sinh lực là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa trung tâm sinh lực là lúc nào cũng ban chiếu sự sống cho vạn linh của càn khôn</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thanh quang ban chiếu khắp nơi nơi  Hỗ trợ tâm linh chuyển thức nhiều  Kích động giúp đời trong tiến hóa  Quân bình tự đạt cũng do Trời</i></p>
<p><b>7) Disney Cruise, 26-10-2001 2: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Từ quang ban chiếu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa từ quang ban chiếu bằng tia sáng thanh tịnh</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Quân bình ban chiếu khắp nơi nơi  Chuyển hóa tâm thân trong giác thức  Thanh tịnh hành thông hướng các nơi  Tùy duyên khai triển sống tùy thời</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VĂNG**


---

T.P HCM, 13/11/2001

Kính gửi Ông Tám,

Con tên N HT, sinh 1970, vợ là(my wife) B-1971 và một con gái (01 daughter-1996 )

Con rất may mắn được biết PLVVKHHBPP của Ông Tám và đã hành vài năm rồi nhưng không được liên tục (not continuously ) nhưng cũng biết được lợi ích và sự huyền diệu của pháp này.

Hiện con đang làm cho một công ty tàu biển (shipping company ) quốc tịch Singapore với chức vị là manager và đang gặp rất nhiều rắc rối (problem ) . Tình cờ được một người mách bảo là có thể con bị một nhân viên (staff ) chơi "bùa Lỗ Bang " (charm ) và có chỉ dẫn cho một người thầy để gỡ. Họ cho con một chai dầu ( medical oil ) để sức , 1 miếng bùa để trong hộc bàn làm việc (working table ) và 1 để trong bóp (wallet)

Hôm nay nhờ 1 bạn đạo con mới biết là điều này không tốt và sẽ cản trở việc tu thiền ( not good for our meditation- PLVVKHHBPP). Con rất ân hận vì đã làm điều này nhưng không biết phải làm sau :

+ Trả lại bùa thì sợ Ông Thầy Bùa ghét và sẽ ếm con ?

+ Giữ bùa thì không tốt cho đường tu

Vậy xin Ông Tám cho con lời khuyên phải làm như thế nào. Con xin cảm ơn Ông Tám.

Về vấn đề việc làm, theo như lời khuyên của bạn đạo con sẽ nghỉ chỗ này và xin chỗ khác để làm tức là phải nhịn và nhục, không nên cạnh tranh với người khác .

Như vậy có đúng không hay con phải ở lại để trả nghiệp ? tức là chấp nhận cho người ta chơi mình và sẽ lên làm sếp.

Tóm lại, con rất muốn xin Ông Tám 1 lời khuyên để tụi con (my family ) có thể tiến trên đường tu PLVVKHHBPP. Đối với con, đời này chẳng có ý nghĩa gì hết( life is terrible and not for ever). Thật sự, con rất muốn tu để có thể giúp ích cho đời, đã vào chùa một lần nhưng phải ra có lẽ vì nghiệp nặng quá.

Kính xin ông Tám giúp con.

NHT

=====

**RN,**

*Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 1/11/2001 được biết con đã tu được trong vòng 2 năm, nhưng đã gặp nhiều trở ngại để tự sửa tâm. Kể hung hóa hiền là vậy. Hiện nay con đang làm chức vụ manager, rất cần tha thứ và thương yêu thì mới cảm hóa được những người làm việc dưới quyền mình. Còn rước bùa vào thân không khác gì mướn cảnh sát giữ cửa. Nếu con không làm đúng theo lời thầy bùa dạy thì sẽ gặp khó khăn ở tương lai. Phần hồn sẽ không được tiến hóa tốt. Vậy con nên gom bùa lại và niệm Phật liệng xuống biển hay sông xin trả lại cho Thầy Tổ, và cần thực hành Pháp Lý Vô Vi tự cứu, sẽ trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì mọi việc sẽ được yên vui. Chúc con vui khỏe và nhớ học 10 điều tâm niệm. Đời là tạm nhưng phải học thì mới tiến. Nhịn nhục trí sẽ sáng và tâm sẽ minh, sự kích động và phản động sẽ hỗ trợ cho hành giả tiến hóa tốt.*

*Quý thương,*

*Lương Sĩ Hằng*

*Vĩ Kiên*

---

**THƠ**


---

**MƯỜI THƯƠNG****MỘT THƯƠNG:**

*Thương con tại thế lúc ban đầu  
Bỏ ngõ trường đời lún lún sâu  
Cựa quậy không thành nay phải thuận  
Tu cho hiểu đạo rõ chiều sâu.*

**HAI THƯƠNG:**

*Thương con hồn vía chưa qui tụ  
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù  
Thức giác thực hành tâm ngộ pháp  
Tu hành tự luyện lý trùng tu.*

**BA THƯƠNG:**

*Thương con khổ cảnh đang dồn dập  
Học hết bài này, kia lại đến  
Chực sẵn chờ con tiến tiến lên  
Cực hình khai trí, diệu thâm bền.*

**BỐN THƯƠNG:**

*Thương con đang cực vì thân xác  
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên  
Chẳng hận chẳng thù người phá hoại  
Từ Bi cứu độ hợp lòng Trên.*

**NĂM THƯƠNG:**

*Thương con quý mến ơn Trời Phật  
Mở trí khai tâm tự tiến lần  
Phước huệ hai đường đang lập hạnh  
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân.*

**SÁU THƯƠNG**

*Thương con tự mình diệt sanh tiến  
Chẳng có làm than chẳng có phiền  
Khai triển từ từ chơn đạo pháp  
Minh tâm kiến tánh học triền miên.*

**BẢY THƯƠNG:**

*Thương con qui hàng Hồn Chơn Lý  
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly  
Triển hạn đời đời Thanh Phước Huệ  
Công bằng Thượng Đế chuyển phân thì.*

**TÁM THƯƠNG:**

*Thương con tạm sống tạm ghi hành  
Đạo pháp qui nguyên một giới thanh  
Đời đạo song hành tâm thức giác  
Qui về Nguồn Cội trí lành thanh.*

**CHÍN THƯƠNG:**

*Thương con trăm đấng ngàn cay luyện  
Luyện Pháp Chơn Hành lý trí xuyên  
Minh đạo giải đời tâm miễn chấp  
Thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền.*

**MƯỜI THƯƠNG:**

*Thương con khổ hạnh từ đây chuyển  
Giác trí giác tâm thực triển xuyên  
Một cõi qui về không động loạn  
Lấy Không làm đích, lý phân Huyền.*

Lương Sĩ Hằng

Montreal ngày 28 tháng 4 năm 1980

---